

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ชะลอปลูกข้าวนาปีเสียโอกาสกว่า ๖หมื่นล้านบาท
๒. ดูแลเข็มนาข้าวลุ่มเจ้าพระยา
๓. เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรลงตัว เลขาภฟก.คาดเกษตรกรใช้สิทธิ ๓๐%
๔. ไทยถกโมเดลตรวนสอบอียู สกัดถูกตีกลับสินค้าเกษตรและอาหาร
๕. เกาะรั้วเกษตร: เรื่องเล่าจรร้อนๆในกระทรวงเกษตรฯ
๖. ภาพข่าว : พัฒนาเกษตรกรไทย
๗. ประเมินระบบการผลิตข้าว
๘. ๓สมาคมร.ง.น้ำตาลหนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย
๙. สกต.ร้อยเอ็ดวางแผนบริหารงานปี๕๙ ขยายธุรกิจซื้อ-แปรรูปข้าวเปลือก
๑๐. กสส.เร่งพัฒนาสมาชิกผลิตสินค้าเกษตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
MOU เสริมผลไม้บนเครื่องบิน
๑๑. สุรินทร์บูรณาการ สหกรณ์การเกษตร พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
๑๒. เกาะข้าวเกษตร

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
ข่าวสด  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
โพสต์ทูเดย์  
มติชน  
แนวหน้า  
สยามรัฐ  
สยามรัฐ  
สยามรัฐ  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## ชะลอปลูกข้าวนาปีเสียโอกาสกว่า 6 หมื่นล้านบาท

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ ความเป็นเมล็ดเงินทั้งสิ้น 60,171.93 ล้าน  
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บาท  
(สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กรมชลประทาน โดยแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะ  
ประกาศชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ แรก เสียโอกาสการหมุนเวียนเมล็ดเงินร้อยละ  
จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และผู้ใช้น้ำทุก 42.51 (จำนวน 25,576.67 ล้านบาท) อัน  
ภาคส่นใช้น้ำอย่างประหยัด ตั้งแต่ 9 เนื่องมาจากการลงทุนด้านแรงงานที่สูงใน  
มิถุนา 2558 นั้น โดยแนะนำให้ปลูกพืช ช่วงแรกของการผลิต ค่าเมล็ดพันธุ์ ระยะที่  
ฤดูแล้ง ให้อีสอดคล้องกับสถานการณ์คัง สอง เสียโอกาสการหมุนเวียนเมล็ดเงินร้อยละ  
กล่าวคือ ในช่วงปลายปี 2557 ไปแล้วนั้น 33.61 (จำนวน 20,221.47 ล้านบาท) เป็น  
ในการนี้ สศก. ได้วิเคราะห์ถึงค่าเสีย ช่วงการดูแลรักษาใส่ปุ๋ย และระยะที่สาม  
โอกาสของการหมุนเวียนเมล็ดเงินการปลูก เสียโอกาสการหมุนเวียนเมล็ดเงิน ร้อยละ  
ข้าวนาปี 2558 เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมี 23.89 (จำนวน 14,373.79 ล้านบาท) เป็น  
พื้นที่เน้การเพาะปลูกประมาณ 13 ล้านไร่ ช่วงของการเก็บเกี่ยว และการขนส่ง.

# ดูแลเขื่อนน้ำข้ามลุ่มเจ้าพระยา

## ● “ปิติพงศ์” จัดส่งน้ำเลี้ยง 3.4 ล้านไร่ต้านภัยแล้ง

๙ “ปิติพงศ์” กระทบพื้นที่ภัยแล้ง สั่งกรมชลประทานดูแลข้ามขวานาปีในเขตชลประทานลุ่มเจ้าพระยาที่ข้ามปลูกแล้ว 3.4 ล้านไร่ ห้ามปล่อยให้เกิดความเสียหายเด็ดขาด หากเกิดปัญหามวลชนให้ตั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเข้ามาช่วย รองอธิบดีกรมชลฯ สั่งเลื่อนปลูกข้าวนาปี 4 ล้านไร่ 1 เดือน ช่วยค้ำราคาข้าวปีนี้ขึ้น เชื่อ ก.ค.-ก.ย.นี้ฝนมา และชาวนาจะสามารถลงมือปลูกได้เต็มพื้นที่

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังนายปิติพงศ์ ฟุ้งบุญณอยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 22 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่กรมชลประทานได้ประกาศเลื่อนการปลูกข้าวนาปีออกไปเดือนว่า รมว.เกษตรฯ ได้ย้ำให้กรมชลฯ ดูแลการส่งน้ำให้แก่น้ำข้าม 3.4 ล้านไร่ ในเขตชลประทานลุ่มเจ้าพระยา ที่เกษตรกรลงมือเพาะปลูกไปแล้วไม่ให้เกิดความเสียหายแต่หากพื้นที่เขตชลประทานใดไม่สามารถกระจายน้ำดูแลนาข้าวที่ปลูกแล้วได้ตามแผน ก็ให้เร่งแจ้งปัญหาเข้ามาที่ส่วนกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

“รมว.เกษตรฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนแต่หากเกิดปัญหามวลชนให้ประสานกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงมาช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้กำชับ

ผู้ว่าราชการ 22 จังหวัด ให้ดูแลทำความเข้าใจเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวรวมประมาณ 4 ล้านไร่ ไม่ให้ลงมือเพาะปลูกเพิ่ม ส่วนเจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ให้เร่งทำความเข้าใจประชาชน” นายสุเทพกล่าวว่าคุณได้เรียกประชุมสำนักชลประทานทั่วประเทศรวม 17 แห่ง มาติดตามความคืบหน้าแผนการจัดสรรน้ำให้แก่เกษตรกร เพื่อระดับประคองไม่ให้เกิดความเสียหายในช่วงที่ฝนแล้ง เบื้องต้นทุกพื้นที่ยืนยันว่าจะสามารถจัดสรรได้ ซึ่งตนได้กำชับให้ทุกพื้นที่เร่งสำรวจพื้นที่การเพาะปลูกของชาวนามาให้ละเอียด โดยต้องได้รายชื่อมาให้ได้ว่าเกษตรกรคนไหน ปลูกกี่ไร่ ปลูกที่ไหนคนไหนยังไม่ได้ปลูก ต้องมีชื่อมาให้ชัดเจนเพราะสิ่งที่รัฐบาลต้องการทราบคือ พื้นที่ที่เกษตรกรจะได้รับความเดือดร้อน เพราะจะได้จัดการช่วยเหลือไปได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ได้กำชับสำนักชลประทานทั่วประเทศด้วยว่าการจัดสรรน้ำในปีนี้เป็นต้องประหยัดและเก็บน้ำให้ละเอียดทุกเม็ด ประคับประคองเกษตรกร

ไปให้ถึงปลายเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งกรมอุตุฯ วิทยาลัย  
คาดการณ์ว่าจะมีฝนหนาแน่นมากขึ้น และคน  
เชื่อมั่นว่าปลายเดือน ก.ค.นี้ ไปจนถึงเดือน ก.ย.  
จะมีฝนเข้ามาพอสมควร แม้จะน้อยกว่าปกติ  
10% แต่เพียงพอที่จะช่วยให้เกษตรกรในเขต  
ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยากลับมาเพาะปลูกกัน  
ได้เต็มพื้นที่ 7.4 ล้านไร่ภายในเดือนส.ค.นี้ เพียง  
แต่พื้นที่นอกเขตชลประทานอาจจะมีปัญหา

“ถ้าฝนตกลงมาเต็ม จนเกษตรกรเริ่มเพาะ  
ปลูกได้เต็มที่แล้ว กรมชลฯ จะลดการระบายน้ำ  
จากเขื่อน เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ในเขื่อนทันที ซึ่ง  
วันนี้เรายังระบายออกจากเขื่อนวันละ 30-35 ล้าน  
ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพราะแม้ฝนจะตกลงมาแล้ว  
เราก็ยังต้องลุ้นว่าจะตกลงในเขื่อนหรือไม่เนื่องจาก  
กรมอุตุฯ คาดว่าฝนจะตกมากบริเวณขอบๆ ของ  
ประเทศแต่ตอนกลางของประเทศจะยังมีฝนน้อย  
ปีนี้จึงต้องเก็บน้ำให้ละเอียด”

นายสุเทพกล่าวว่า ส่วนประเด็นที่กังวลกัน  
ว่ากรมชลฯ ขอให้เลื่อนการปลูกข้าวนาปีออกไป

1 เดือน จะส่งผลให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวหนีน้าหลาก  
ไม่ทันพืชผลจะเสียหายนั้น เรื่องนี้ขอให้เกษตรกร  
ไม่ต้องกังวล เพราะขณะนี้น้ำเหนือไม่มี ไม่มีปัญหา  
น้ำเหนือไหลหลากแน่นอน ในทางกลับกันตนมอง  
ว่าการเลื่อนปลูกข้าวนาปี 4 ล้านไร่ออกไป เดือน  
จะมีส่วนช่วยให้ราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรปรับ  
เพิ่มขึ้นได้ เพราะเท่ากับว่าปริมาณผลผลิตข้าว  
นาปีออกสู่ตลาดเพียงครึ่งเดียว พ่อค้าต้องไปรอ  
ดูในครึ่งหลังว่าจะได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด จึง  
อาจจะต้องแย่งซื้อข้าวกันในช่วงนี้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรม  
ชลฯ รายงานว่า สถานการณ์ 4 เขื่อนหลักของ  
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา มี  
ปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันทั้งสิ้น 1,288 ล้าน  
ลบ.ม. คิดเป็น 7% ของความจุทั้ง 4 เขื่อนรวมกัน  
โดยแบ่งเป็นเขื่อนภูมิพลมีน้ำใช้การได้ 363 ล้าน  
ลบ.ม. หรือ 4% ของความจุเขื่อนเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำ  
ใช้การได้ 697 ล้าน ลบ.ม. หรือ 10% ของความ  
จุเขื่อน เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำใช้การได้  
92 ล้าน ลบ.ม. หรือ 10% ของความจุเขื่อน เขื่อน  
ป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำใช้การได้ 81 ล้าน ลบ.ม. หรือ  
8% ของความจุเขื่อน

ส่วนสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้ามาเติมเขื่อน  
พบว่ายังมีน้อย โดยในสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 15-  
17 มิ.ย.ที่ผ่านมา เขื่อนภูมิพลมีน้ำไหลเข้ามา  
เติมรวมเพียง 2.52 ล้าน ลบ.ม. โดยในวันที่ 15  
มิ.ย. ไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเลย ส่วนเขื่อน  
สิริกิติ์มีน้ำไหลเข้ามาเติมเพียง 17.98 ล้าน ลบ.ม.  
เขื่อนแควน้อยฯ มีน้ำไหลเข้ามาเติมเพียง 6.88  
ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักฯ มีน้ำไหลเข้ามาเติม  
เพียง 1.76 ล้าน ลบ.ม.

# เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 58 ลงตัว เลข กฟก. ภาคเกษตรกรใช้สิทธิ 30%

3

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ตั้งเป้าการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรปี 2558 ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้  
คาดว่าเกษตรกรขึ้นตัวไปใช้สิทธิ 30%

นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่กระจายความรู้และความสำคัญของการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรโดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำรายชื่อผู้สมัคร และหมายเลขผู้สมัครประกาศผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนในส่วนของความพร้อมได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมการปกครองโดยการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมั่นใจถึงความพร้อม ดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ คาดหวังว่าผู้แทนเกษตรกรจะต้องเป็นตัวแทนเกษตรกรที่สะท้อนปัญหาได้อย่างแท้จริงและรับใช้ประชาชนให้มากขึ้นเพราะขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหา 3 กรณี คือ 1.พิษผลทางการเกษตรตกต่ำ 2.ปัญหา

ภัยแล้ง และ 3.รายได้ลดลงทั้ง 3 กรณีเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไข ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้สังคมรับรู้เกษตรกรไม่



สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจะเป็นผู้ที่สะท้อนปัญหาของเกษตรกรว่าอยู่ตรงไหน

ทั่วประเทศมีสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกว่า 5.4 ล้านคน แต่ในการเลือกตั้งทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสูงสุดเพียง 19% แต่จากการเตรียมความพร้อมข้างต้น ในครั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิถึง 30% และหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องทำให้ได้ถึง 50%

"ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. ที่จะถึงนี้จึงอยากเชิญชวนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ ที่มีผู้สมัครทั้งหมด 92 คนทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 20 คน ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรได้เกิดประโยชน์แก่ตัวเกษตรกรเอง" นายวัชรพันธุ์ กล่าว

# ไทยถกโมเดลตรวจสอบ‘อียู’

## ● สกัดถูกตีกลับสินค้าเกษตรและอาหาร

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า สหภาพยุโรปหรืออียู (EU) เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของไทย โดยปีที่ผ่านมามีมูลค่าส่งออกกว่า 73,915.50 ล้านบาท สินค้าหลัก ได้แก่ ไข่แปรรูป ปลาหมึกและกุ้งสดแช่เย็น/แช่แข็ง ไข่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ผักและผลไม้สด เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่ากว่า 53,000 ล้านบาท อาทิ อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งปี 2558 นี้คาดว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยไป EU จะมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น

ทั้งนี้ ด้านนำเข้าสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประตูนำเข้าสำคัญของ EU ซึ่งมีสินค้าเกษตรจากไทยส่งผ่านด่านดังกล่าวจำนวนมาก และเป็นหนึ่งในด่านนำเข้าที่มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยบางรายการ อาทิ ผักและผลไม้สด ทำให้การทำการส่งออกไม่คล่องตัว มกอช.จึงได้เปิดเวทีสัมมนาเรื่องการตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาจากด่านนำเข้าสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากด่านนำเข้าสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และโครงสร้างระบบการตรวจ

สอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของ EU รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ณ ด่านนำเข้า อาทิ โมเดลการตรวจสอบสินค้าพืชแบบ “Bottleneck control” ให้แก่ภาคเอกชน ทั้งผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ราย



ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ

โดยโมเดลตรวจสอบสินค้าพืชแบบ “Bottleneck control” นี้ เป็นระบบสุ่มตรวจสอบสินค้าเกษตรนำเข้าโดยศูนย์ตรวจสอบสินค้า ณ ด่านสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้สดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้ามี

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคก่อนที่จะกระจายสินค้าดังกล่าวไปยังผู้บริโภคในเยอรมนีและประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อผู้ส่งออกและผู้ประกอบการจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และสินค้าที่ส่งออกไปยัง EU เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะตัดปัญหาสินค้าถูกตีกลับ ทำลาย หรือต้องผ่านมาตรการคุ้มครองที่เข้มงวดขึ้น

โอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเรียนรู้โมเดลการตรวจสอบสินค้าเกษตรจาก EU เพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดและปรับใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร ณ ด่านนำเข้าของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี (AEC) ในปลายปี 2558 ให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยอาหาร รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้า ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนด้วย

## เรื่องเล่าร้อนๆในกระทรวงเกษตรฯ



เลาะรีวเกษตรสัปดาห์นี้ ขอเลาะไปติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรฯที่ต้องเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องร้อนๆ ของชาติ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาร้อนๆ ในหลายเรื่อง มาดูเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องภัยแล้ง โดยเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรี “ปิติพงศ์ พิฆัมภ์” คุยเรื่องประชุมด่วนระดับผู้บริหารทุกกรม หลายชั่วโมง เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น เพราะก่อนหน้านี้นี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยท่าน “ปิติพงศ์” ประกาศให้ “เกษตรกร” กลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางส่วน เร่งปลูกข้าวเร็วขึ้น 1 เดือน เพื่อหนีฤดูน้ำหลาก

ถึงวันนี้ภาวะ “เอลนีโญ” มาเร็ว และไร้ร่องมรสุม ฝนไม่ตก ทำให้ทั้งกระทรวงเกษตรฯ ต้องปรับแผนกันใหม่ แต่ที่สำคัญ เพียงไม่ถึงสัปดาห์ที่รัฐมนตรี “ปิติพงศ์” ไปราชการต่างประเทศ เกษตรกรกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านไร่เศษ เป็น 3.44 ล้านไร่ หากปล่อยไว้อาจเจ๊งกันทั้งกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่สำคัญกรมชลประทานอ้างทั้ง 4 เขื่อน จากข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่มีน้ำใช้ได้จริงเพียง 1,300 ล้าน ลบ.ม. หากฝนไม่ตกเติมน้ำในเขื่อนไม่ได้ น้ำจะใช้ได้ไม่เกิน 40 วัน กระทรวงเกษตรฯ จึงขอให้เกษตรกรในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ยังไม่ปลูกข้าวชะลอการปลูกข้าวไปก่อน เพราะน้ำที่มีสามารถช่วยได้ เฉพาะที่ปลูกไปแล้ว 3.44 ล้านไร่ ส่วนที่ยังคือปลูกใหม่ ระวังเจ๊งทั้งระบบ พร้อมขอทางทีมทหารไปร่วมกับทางจังหวัด พร้อมทางกรมชลประทานที่รับผิดชอบพื้นที่ ดูแลเรื่องการจัดสรรน้ำที่มีการจัดรอบปล่อยน้ำ ให้เกษตรกรให้ได้

แม้ท่านรัฐมนตรี “ปิติพงศ์” จะออกมาอ้างว่า การทำงานกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรียุคนี้ ไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องการหาเสียงกับใคร ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากนี้ไป จะใช้มาตรการ “แรงความจริง” ว่าน้ำมันน้อยจริงและขอให้ทหาร ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบอย่างเข้าใจ เชื่อมั่นว่า “เอาอยู่” แคมป์ข้าหนักข้าหนาว่า ยุคนี้ไม่มีนักการเมืองคนไหนมาสั่งและมาถือฤกษ์แจเป็ดปิดประตูระบายน้ำได้อีก “ปาดโร” จริงหรือครับท่านรัฐมนตรี

ไอ้เรื่องเช่นวันนี้!!!!!!จริงหรือเปล่า ยังไงช่วยฝากคิด หากจากนี้ไป ฝนไม่ตกตามที่หวัง เกษตรกรจะทำอย่างไรต่อ....

มาถึงวันนี้ แม้กระทรวงเกษตรฯ จะยังแก้ปัญหาภัยแล้งไม่ได้อย่างอยู่หมัด แต่ก็ถือว่าได้เตือนภัยกันล่วงหน้า และที่สำคัญต้องขอชมเชย ท่านปลัด “ชวลิต ชูขจร” ด้วยความจริงใจ แม้ท่านจะอดใจไปบางครั้งกับหลายคนทีบอกว่าท่าน “งมงาย” มันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกครับ แต่มันคือเรื่องที่ท่านทำทุกวิถีทางที่จะช่วยเกษตรกร ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการทำฝนหลวง และไสยศาสตร์ด้วยการบวงสรวงขอฝนนั่นเอง ที่สำคัญ ท่านยังมีผู้ช่วยสำคัญ คือ ท่านที่ “ชูชาติ ฉุยกรม” ไทรกรมชลประทาน ที่คนชลประทานนับถือ มาช่วยทำพิธีขอฝนด้วย ที่สำคัญที่ไทรคนนี้ยังเคยเตือนเรื่องแล้งในปี'53 น้ำท่วมปี'54 มาแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เลาะมาดูเรื่องสุดท้าย ที่วิ่งไปปลายสัปดาห์นี้ให้ติดตาม นั่นคือเรื่องยางพารา ที่ยังคงคาใจของคนในประเทศ ทั้งสัญญาซื้อขายที่มีทั้งเรื่องราคาและสัญญารับมอบ เพราะตามสัญญาเหลืออีกไม่กี่เดือน เอกชนจีนต้องรับมอบยางให้จบ ในส่วนยางลอตแรก 2.1 แสนตัน จากวันลงนามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ภายใน 10 เดือน ที่จะสิ้นสุด เดือนกันยายน 2558 เพราะขณะนี้ส่งไปไม่ถึง 2,000 ตัน แ่วว่า งานนี้มีคนพยายามเทขายยางในสต็อกทั้งหมด เป็นขงเกรดต่ำ ทั้งหมดที่ราคาโลกกรัมละ 43-44 บาทต่อกิโลกรัม อ้างว่ายางเสีย โดยมีขบวนการวิ่งเต้นผ่านผู้ใหญ่คนหนึ่งแ่วว่า เสนอเงินเป็นตัวเลข 8 หลัก แต่งานนี้หากกล้าจริงทำรัฐเสียหายเป็น 1,000 ล้านบาท แต่อย่าลืมนะครับ หากคิดทำไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีข้อมูลชัดว่า กรมวิชาการเกษตรเคยเสนอรายละเอียดการตรวจสอบเชิงวิชาการภายในโกดังแล้ว ว่าทั้งหมดมียางดีถึงร้อยละ 30 ที่สำคัญ แ่วว่าทางทหารเริ่มเข้าตรวจสอบแล้วหลายโกดัง ยังไงพิทหารอย่าลืมตรวจสอบเรื่องคุณภาพด้วยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะปริมาณอย่างเดียว เดี่ยวจะไม่ทันเกมพวกขี้โกง เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรี “ปิติพงศ์” ว่างๆ ใช้มาตรการเดียวกับ “แก้แล้ง” สิครับ เพราะท่านเคยบอกไม่ใช่หรือครับว่า “ยุคนี้” ต้องแรงความจริง “เผื่อ” เรื่องเช่นว่าจะกระชางและอาจทำให้คนมองท่านว่าเป็นความหวังเกษตรกรได้นะขอรับ

ราชดำเนิน



### พัฒนาเกษตรกรไทย ๒ |

ปิดฟงศ์ ฟังบุญ ณ อยุธยา รวบรวมเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องไอทีเกษตรกรกับการพัฒนาเกษตร  
ไทยด้วยดิจิทัล อีโคโนมี ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ซึ่งงานจะจัดระหว่าง 18-19 มิ.ย. 2558 ที่อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



## ●ประเมินระบบการผลิตข้าว

ราชบุรี - นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนางแก้ว อ.โพธาราม หลังได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย ในการบริโภคภายในประเทศและส่งออก เป็นดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานการเกษตรให้แก่ผู้บริโภค

## 3สมาคมรง.น้ำตาลหมุน ผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้าน  
ประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า  
หลังจากภาครัฐได้เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ  
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือแผน PDP 2015 ซึ่ง  
เป็นแผนจัดหาไฟฟ้าในระยะยาว ถือเป็นนโยบายที่ดีที่ภาครัฐ  
มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการลงทุนผลิตกระแส  
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น

“อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ถือเป็นอุตสาหกรรม  
ที่มีศักยภาพและพร้อมสนับสนุนผลักดันแผน พัฒนากำลังไฟฟ้า  
PDP 2015 ของภาครัฐให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  
เนื่องจากโรงงานน้ำตาลทรายทุกโรงมีกากอ้อยที่นำไปเป็น  
วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้ามากเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า  
ป้อนความต้องการใช้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ขยายตัวสูงขึ้นทุกปี  
สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ  
และมีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างสม่ำเสมอ  
เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบประเภทอื่นๆ”  
นายสิริวุทธิ์ กล่าว

ปัจจุบัน กระบวนการผลิตน้ำตาลในแต่ละปีมีปริมาณ  
อ้อยเกินกว่า 100 ล้านตัน โดยมีกากอ้อยที่เหลือใช้เป็น  
เชื้อเพลิงได้ประมาณ 18 ล้านตัน สามารถนำไปผลิตกระแส  
ไฟฟ้าได้มากถึง 1,500 เมกะวัตต์ แต่มีโครงการที่จำหน่าย  
ไฟฟ้าได้ 82 โครงการ คิดเป็นปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าตาม  
สัญญาเพียง 800 กว่าเมกะวัตต์

## สกต.ร้อยเอ็ดวางแผนบริหารงานปี59 ขยายธุรกิจรับซื้อ-แปรรูปข้าวเปลือก<sup>12</sup>

**ร้อยเอ็ด:** นายชนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณกำไรขาดทุน และแผนการดำเนินงานปี 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

นายถวิล ศิริเวช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2534 ตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.รวมกันซื้อรวมกันขายและรวมกันใช้บริการ ตามหลักการของสหกรณ์การเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรมีความสมบูรณ์ทุนสุขทั้งด้านรายได้และความเป็นอยู่ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 132,069 คน ผลการดำเนินงานในปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31

มี.ค. 2558 มีกำไร 8,786,092.62 บาท และได้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิก ร้อยละ 3 ของมูลค่าหุ้น และจัดสรรเงินทุนตามข้อบังคับสหกรณ์

นายถวิล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ สหกรณ์ได้มีการวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2558 ได้แก่ แผนการรับสมัครใหม่ จำนวน 3,000 คน แผนการลงทุนในทรัพย์สิน มูลค่า 26,500,000 บาท แผนการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิก รวมทั้งการให้บริการ มูลค่า 345 ล้านบาท แผนการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร ข้าวเปลือก จากสมาชิก เพื่อขายและเพื่อแปรรูปจำนวน 40,000 ตัน มูลค่า 280 ล้านบาท โดยมีจุดรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิก 3 แห่ง และแผนธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร จำนวน 10,000 ตัน มูลค่า 140 ล้านบาท โดยสหกรณ์คาดว่าจะมีกำไรเมื่อสิ้นปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 5,750,000 บาท

■ กสส.เร่งพัฒนาสมาชิกผลิตสินค้าเกษตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

# MOU เลิรฟผลไม้บนเครื่องบิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงบริษัทการบินไทยฯ ซื้อขายผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ เลิรฟบนเครื่องการบินไทย ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสมาชิกสหกรณ์พัฒนาการผลิตผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ ยกกระตือรือร้นราคาสูงขึ้น

กทม. : นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ ออยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสรกระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

นายปิติพงศ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตผลไม้และพืชผักได้หลากหลายชนิด โดยในแต่ละปีสามารถ

ผลิตผัก และผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน มังคุด มะม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง และพริก ซึ่งสามารถส่งออกและสร้างรายได้เข้าประเทศได้ถึงปีละกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่แข็งและผลไม้แห้งประมาณปีละ 8,000 ล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออกผักสดและผักแช่แข็งประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผลไม้และพืชผักสดรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของไทย โดยมีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสื่อกลางในการนำผลไม้และพืชผักสดและผลิตภัณฑ์จากสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตได้มาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

เพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มีการ  
สั่งสินค้าเกษตรเสรีพบนเครื่อง เช่น  
สับปะรดกล้วย ไข่ไก่ ไข่ไก่ ซึ่งเป็นการ  
แสดงถึงศักยภาพที่จะสามารถขยาย  
ตลาดต่อไปได้ในอนาคต

นายปิติพงศ์ กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม  
หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลง จะมีการ  
หารือร่วมกันระหว่างบริษัทการบินไทย  
จำกัด (มหาชน) กับสถาบันเกษตรกร และ  
วิสาหกิจชุมชนโดยมีการส่งเสริมการเกษตร  
และกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปมีบทบาท  
ในการผลักดันให้มีการซื้อขายผักผลไม้  
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในระยะ  
ยาวอีกด้วย

ด้าน นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดี  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน  
มีสหกรณ์หลายแห่งที่มีศักยภาพในการ  
ผลิตผลไม้ หรือแปรรูปผลไม้ โดยเฉพาะ  
ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้

หรือจังหวัดทางภาคเหนือที่มีผลไม้ตาม  
ฤดูกาล เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ขบวนการ  
สหกรณ์ มีสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านมาตร  
ฐาน GAP ฉะนั้นการที่สหกรณ์มีโอกาส  
ได้ร่วมกับบริษัทการบินไทยนำสินค้าที่มี  
คุณภาพ ได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป  
ไปเสรีผู้โดยสารทั้งคนไทย และต่าง  
ประเทศ ถือเป็นรายการระดับสินค้า  
สหกรณ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยยกระดับ  
ราคาสินค้าให้สูงขึ้น ก็จะย้อนกลับมาถึง  
สมาชิกสหกรณ์ หรือเกษตรกรจะต้อง  
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามเงื่อนไขที่ได้  
ตกลงกับบริษัทการบินไทย โดยเบื้องต้น  
มีข้อตกลงร่วมกัน 3 ปี ในสินค้าผลไม้  
ตามฤดูกาล หรือตามฤดูกาลของผลิต  
ภัณฑ์ที่มีคิดว่าจะสร้างประโยชน์ 2 ส่วน  
คือ สมาชิกสามารถขายสินค้า และผล  
ไม้ได้ในราคาสูง ขณะที่บริษัทการบินไทย  
ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

## สุรินทร์บูรณาการสหกรณ์การเกษตร พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ

12 สุรินทร์ : นายณรงค์พล พัฒน  
ศรีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ให้สัมภาษณ์  
เปิดเผยว่า จากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  
เป็นเจ้าภาพหลักเปิดตัว (KickOff)  
โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ  
คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด  
อย่างยั่งยืน โดยมี พลอากาศเอก ประ  
จิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษา  
ความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) และ  
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความ  
มั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน  
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เดน จังหวัด  
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558  
ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตร  
กรใน 7 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัด  
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสาร  
คาม สุรินทร์ นครราชสีมา และหนอง  
บัวลำภู ในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ  
ไทยโดยใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ  
การผลิตข้าวหอมมะลิให้มีความหอม  
ยาวนาน มีเอกลักษณ์โดดเด่น และ

สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

นายณรงค์พล กล่าวเพิ่มเติมว่า  
ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  
โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอม  
มะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่  
ตลาดอย่างยั่งยืน โดยได้มีการเตรียม  
ความพร้อมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่  
กระบวนการผลิต การรวบรวม การ  
แปรรูป การจำหน่าย และการบรรจุ  
ภัณฑ์ให้กับเกษตรกรสมาชิกซึ่งจังหวัด  
สุรินทร์มีสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครง  
การ 4 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์  
การเกษตรชุมพลบุรีจำกัด สหกรณ์  
การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด  
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูม  
หนึ่ง จำกัด และสหกรณ์การเกษตร  
ปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง จำกัด  
โดยมีเกษตรกรสมาชิกร่วมโครงการ  
1,500 ราย พื้นที่ 15,000 ไร่



เกาะข้าวเกษตรประจำมิถุนายนที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558.... ○ สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. นำโดย นพสุพร ตรินวิรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2 เดินทางไปร่วมประชุม คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายนที่ผ่านมา... ○ ตัวแทนชาวนาในสหพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา กว่า 300 คน เดินทางมาร่วมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านตัวแทนจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย อันเนื่องมาจากกรณีรัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าว กรณีความผลผลิตตกต่ำ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แต่จนถึงขณะนี้ซึ่งเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว แต่ชาวนาในจังหวัดสงขลาจำนวน 8,836 ครัวเรือน ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เช่นเดียวกับเกษตรกรในภาคใต้ 37,000 ครัวเรือนก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมปอง อินทרתอง เป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์.... ○ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อเชิดชูเกียรติยศชาวนาไทย ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา.... ○

“กิด ทางไทย”